

Số: 08 /CT-UBND

Lập Thạch, ngày 12 tháng 12 năm 2018

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân năm 2019
(*Từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 15/02/2019*)

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn; đã kiểm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiểm chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát huy hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đánh bạc, hoạt động lợi dụng các cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ, quán karaoke... để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng chưa bền vững; tình hình khiếu kiện, dấu hiệu đình công, lãn công còn tiềm ẩn phức tạp cần tập trung giải quyết; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở cơ sở còn nhiều hạn chế, sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 32-KL/TW ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số

09-CT-TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ trong nhân dân.

2. Công an huyện thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân năm 2019.

- Nắm chắc tình hình và phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ổn định ngay từ cơ sở. Đặc biệt là tình hình hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; tình hình an ninh nông thôn; quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến địa bàn, các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, số buôn bán đường biên trở về địa phương thăm thân, ăn Tết; phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi gây rối, biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh, trật tự. Xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tăng cường lực lượng xuống cơ sở dịp Tết Nguyên đán; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, các mục tiêu trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện.

- Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; quản lý, phát hiện, đấu tranh với các ổ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tập trung đấu tranh với các tiền ỏ nhóm tội phạm hình sự; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; tội phạm lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tội phạm đánh bạc; tình trạng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp tài sản trong cơ quan công sở. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu điều tra làm rõ từ 85% trở lên các vụ phạm pháp hình sự, 100% các vụ phạm tội rất nghiêm trọng. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tài nguyên khoáng sản và an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán.

Tập trung lập hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện ma túy tinh trước dịp Tết để đảm bảo trong sạch địa bàn. Đẩy mạnh công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

- Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra theo mô hình 141, kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội như đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm vắng, tạm trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 36/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý và sử dụng pháo, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo cho cơ quan Công an.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ tới mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới công tác tuần tra kiểm soát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, tập trung các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Nghiêm cấm cán bộ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn can thiệp vào việc xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thông báo những cán bộ công chức vi phạm Luật giao thông đường bộ về cơ quan đơn vị công tác. Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ đã được cơ quan Công an thông báo.

- Duy trì các đoàn kiểm tra do lãnh đạo Công an huyện chủ trì, tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở các xã, thị trấn trong đợt cao điểm.

3. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 phối hợp Công an huyện và chính quyền cơ sở, các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao nhất là các chợ, công ty, doanh nghiệp, kho chứa hàng dễ cháy, nhà hàng, quán karaoke,...và tổ chức tốt lực lượng, phương tiện trực, ứng trực đảm bảo sẵn sàng, kịp thời cứu chữa khi có cháy, nổ xảy ra.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện thực hiện nghiêm Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp trong công tác tuần tra, phòng ngừa, xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh, phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân để tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành nghiêm túc Nghị định 36/CP về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, kinh doanh, thương mại, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật

tự,... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý.

6. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND xã, thị trấn phải phân công lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ để bảo vệ tài sản trong dịp Tết, không để tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động phạm tội.

7. Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn; tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTO. Vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và tố giác tội phạm. Chỉ đạo từng thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật, không liên quan đến tệ nạn xã hội. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các Tổ liên gia tự quản và các lực lượng khác phối hợp tổ chức tuần tra ban đêm trong địa bàn; đảm bảo an toàn về trật tự công cộng, chú ý những nơi tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí, lễ hội, nơi tập trung đông người. Riêng lực lượng Công an phải bố trí đảm bảo quân số trực 24/24 giờ tại trụ sở UBND xã, thị trấn để chủ động giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

8. Văn phòng HĐND-UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chủ động kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tập trung vào các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán; phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, thành viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; kịp thời đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án điển hình trong đợt cao điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đơn vị nào để tình hình an ninh, trật tự phức tạp mà không chủ động chỉ đạo giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Giao Công an huyện chủ trì, giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định. *h*

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (Phòng Tham mưu);
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên;
- VKSND, TAND, CA, BCHQS;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CAH. *h*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Hùng

